

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของตราสารหนี้ผิदनัดชำระ

IFEC: บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสิ้นสุดถึง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

สำหรับผู้ถือใบรับรองสิทธิในตราสารหนี้ผิदनัดชำระ และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุน S-PFI 3M1, S-PFI 3M2, S-PFI 3M3, S-PFI 3M4, S-PFI 3M5, S-PFI 6M1 และ S-PPFI 6M1 (“กองทุน”)

ความคืบหน้าสถานะคดี การบังคับคดี และการได้รับชำระหนี้	แนวทางดำเนินการในอนาคต
<p>● เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 บริษัทได้ทราบความคืบหน้าจากนายความผู้รับผิดชอบคดี ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นั้น</p> <p>บัดนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดทำรายงานการประชุมเจ้าหนี้ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) ในวันและเวลาประชุมมีเจ้าหนี้จำนวน 1,095 ราย พร้อมลูกหนี้และผู้ทำแผนมาประชุม 2.) มีเจ้าขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 ฉบับ (คำขอแก้ไขแผนของกองทุนฯ ทั้งเจ็ด เป็นฉบับที่ 9) 3.) เจ้าหนี้ผู้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนทุกราย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับคำขอแก้ไขแผนฉบับของตนให้ที่ประชุมทราบ ตลอดจนตอบข้อซักถามจนเสร็จสิ้นครบถ้วน 4.) ก่อนการลงมติเกี่ยวกับคำขอแก้ไขแผนและแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้ทราบว่า มีเจ้าหนี้ร่วมกันคิดเป็นจำนวนหนี้เท่ากับ 36.08% ขอเลื่อนการประชุม ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่า คำขอแก้ไขแผนฉบับที่ 1, 4 และ 9 เป็นสาระสำคัญ จึงอนุญาตให้เลื่อนการประชุมไปในวันที่ 20 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. 	<p>● บริษัทในฐานะบริษัทจัดการกองทุน และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการอย่างดีที่สุดภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและลูกค้าทุกราย โดยบริษัทจะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไปโดยเร็ว</p>

- ภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่ ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน IFEC ยังคงอยู่ภายใต้สถานะพักการซื้อขาย (Automatic stay) ตามมาตรา 90/12 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลายฯ

หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ในอดีต ได้จากการรายงานฯ ย้อนหลังซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท